

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ถือกันว่าเป็นวิธีการที่มีเหตุผล มีระบบ และมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันว่า การแสวงหาความรู้และความจริงที่ได้จากวิธีการดังกล่าวเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ แม้ว่าวิธีการนี้ยังมีขอบเขตจำกัดในกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ อยู่ และการทำวิทยานิพนธ์ก็เป็นวิถีทางหนึ่งในการได้มาซึ่งความรู้ที่อาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐาน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้คงจะสำเร็จมิได้ หากมิได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ท่านแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและความมีเมตตา คือ ศาสตราจารย์ ดร. เสรีน ปุณณะหิตานนท์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ท่านได้คอยแก้ไข ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างอบอุนใจ จนทำให้วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ พระคุณของท่านนี้จะอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดไป

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ นิยมญาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าขณะอยู่ในช่วงการเรียนลักษณะวิชา ข้าพเจ้าได้รับความรู้โดยการถ่ายทอดจากท่านทั้งในทางวิชาการและปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล และเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาไม่เข้าใจเรื่องใด ก็มักได้รับการชี้แนะหรือมีทางออกให้อยู่เสมอ พระคุณของอาจารย์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกในจิตใจอยู่เสมอ

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเพลิน เกษมรัตนสันติ และอาจารย์ ดร. สิริชัย วัชโรทน ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ และการเสนอข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนช่วยกลั่นกรองให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนี้ทางปัญญาต่อบรรดาคณาจารย์ในโครงการปริญญาโทคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกท่าน ซึ่งมีอาจกล่าวนามมา ณ ที่นี้ได้ ในการช่วยผลักดันให้ความไม่รู้ ความมีอคติ เอนเอียง ในการวิเคราะห์ปัญหาแบบคับแคบที่มีอยู่ก่อนในตัวของข้าพเจ้า ให้ลดน้อยลง ไปบ้าง จึงขอถือโอกาสกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ไพฑูริ อ่อนคำ อาจารย์จำเนียร วรรัตนชัยพันธ์ คุณแม็กซ์ เอติเกอร์ คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการทำงานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนทุกข์ยาก และกลุ่มคนที่เสียเปรียบของสังคมในช่วงหนึ่งของชีวิต ตลอดทั้งยังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาต่ออีกด้วย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์การอาสาสมัครต่าง ๆ ทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการช่วยตอบแบบสอบถาม ทั้งในขั้นตอนของการทดสอบแบบสอบถามก่อนนำไปใช้จริงและในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลจริง

ขอขอบคุณมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ให้สถานที่พำนักในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งขอขอบคุณ คุณจำนงค์ จิตรนิรัตน์ คุณณิ ดันติวิทยานิกัษ คุณสุเทพ ดิลกลาภมรกต คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ คุณอาษา กาญจนโชติ อ. วิไลวรรณ รอดไพบูลย์ คุณอรุณี สนิทหมั่นไวย คุณวันเพ็ญ แยมพลอย คุณสุดใจ พรหมเกิด คุณอนันต์ ชำตรูประชีวิน คุณบุญฤทธิ เพ็ญกวีณา ทั้งหมดนี้ที่ช่วยประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละองค์การ จนทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสำเร็จด้วยดี

อัมพร พรหมเกิด

พ.ศ. 2534